

Đề tin dụng chính sách thực sự là “đòn bẩy” giúp nông dân thoát nghèo

Qua 8 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng CSXH, từ đó đưa tín dụng chính sách trở thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Phát triển kinh tế từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ

Gia đình anh Ngô Văn Cao (xã Tây Phong, huyện Tiên Hải) hiện đang vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH để phát triển mô hình chăn nuôi với quy mô gần 5 vạn con gà để trứng thương phẩm. Ngoài chăn nuôi gà, anh Cao còn đào 1.600m² ao trên tổng diện tích đất 11.000m² để thả cá chim. Sử dụng có hiệu quả vốn vay ưu đãi của Chính phủ, gia đình anh Cao không những nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên với thu nhập trung bình 5,5 triệu đồng/người/tháng. Anh Cao chia sẻ: Chăn nuôi với quy mô lớn nên gia đình tôi cần rất nhiều vốn, nhất là tiền vốn để mua thức ăn. Chính vì thế, ngay khi được thông báo đủ điều kiện vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân



Cán bộ Ngân hàng CSXH kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay.

hàng CSXH, gia đình tôi mừng lắm. Với sự trợ giúp của cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải, Hội Nông dân xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Lũ Phong, gia đình tôi đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục vay vốn. Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng và Chính

phủ đã ban hành những chính sách rất phù hợp, tuy vốn vay chưa nhiều nhưng thủ tục vay lại rất đơn giản, nhanh chóng, lãi suất cho vay cũng hợp lý. Còn đối với gia đình anh Nguyễn Văn Đăng (xã Đông Cơ, huyện Tiên Hải), nguồn vốn tín dụng ưu đãi

của Chính phủ đã góp phần quan trọng giúp gia đình duy trì và không ngừng mở rộng mô hình trồng nấm, kinh doanh cùng mặt hàng. Mỗi năm mô hình của gia đình tôi thu về từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, trong đó có hơn 30% doanh thu từ bán hàng qua mạng. Thời gian tới, tôi tiếp tục duy trì hoạt động bán hàng trực tuyến; xin cấp phép của các cơ quan chức năng chứng nhận nông sản an toàn để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, vào những siêu thị lớn, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Thêm diện tích 800m² đồng thời đầu tư nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất như: máy đóng bì phối nấm, máy đảo bóng. Anh Đăng tâm sự: Trong quá trình sản xuất của gia đình luôn có sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đặc biệt là chương trình cho vay giải quyết việc làm với số vốn vay 80 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay đó, gia đình anh Đăng đã tập trung phát triển mô hình trồng nấm, tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, gia đình anh Đăng không chỉ bán các sản phẩm từ nấm ở trong tỉnh mà còn xuất đi các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Tuyên Quang, Sơn La; đồng thời, bán khoảng 1 - 2 vạn phiôi nấm/năm cho nhân dân khắp các địa phương. Đến hết tháng 3/2022, trên địa bàn tỉnh có 88.251 khách hàng đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với

tổng dư nợ cho vay đạt gần 3.402 tỷ đồng, tăng 2,15% so với thời điểm 31/12/2021; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,12% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị

Để tín dụng chính sách thực sự là “đòn bẩy” giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thoát nghèo một cách bền vững, trong những năm qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp vào cuộc tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40. Chính vì thế, hàng năm, ngoài nguồn vốn được trung ương cấp, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã quan tâm bố trí nguồn vốn sạch địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến hết tháng 3/2022, nguồn vốn ngân sách của tỉnh và huyện ủy thác sang Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh để cho vay đạt gần 74 tỷ đồng, trong đó quý 1/2022 chuyển sang

đạt gần 11 tỷ đồng. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh cũng dành nhiều sự quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Là một trong những địa phương có dư nợ cho vay ưu đãi khá cao, đạt gần 19 tỷ đồng với hơn 500 khách hàng đang vay vốn nhưng đến nay xã Đông Cơ (Tiền Hải) lại không có nợ xấu. Nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đã góp phần giúp xã Đông Cơ thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Đông Cơ còn 1,97%, hộ cận nghèo còn 1,9%. Ông Bùi Xuân Đoài, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban giảm nghèo xã cho biết: Địa phương đã có chủ trương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban giảm nghèo xã tập trung tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ các gia đình, nhất là hộ nghèo, hộ

cận nghèo để họ vươn lên thoát nghèo; đồng thời, rà soát, nắm bắt tình hình cụ thể của từng gia đình trước khi tổ chức bình xét cho các hộ vay vốn, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả và được thu hồi đúng hạn.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Trên cơ sở hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW và tại Thái Bình, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU, UBND tỉnh ban hành văn bản 3345/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 36 của Tỉnh ủy; đồng thời, chủ động thiết lập các nguồn lực và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng nguồn lực đầu tư cho tín dụng chính sách.

MINH HƯƠNG



Sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển mô hình trồng nấm, gia đình anh Nguyễn Văn Đăng (xã Đông Cơ, huyện Tiên Hải) tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Nông dân bán hàng online



Anh Nguyễn Văn Bản duy trì sản xuất nhờ bán hàng online.

Do tác động của dịch Covid-19 nên thời gian qua việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, “cái khó ló cái khôn”, nhiều hội viên nông dân đã tận dụng mạng xã hội như zalo, facebook, youtube... để giới thiệu, bán hàng không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần bổ sung cho thị trường một phần nông sản bị thiếu hụt do dịch bệnh phức tạp. Gia đình anh Nguyễn Văn Bản, thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) hiện có 12 lồng nuôi cá trên sông Luộc. Nếu như trước kia đến vụ thu hoạch, gia đình anh xuất bán từ 50 - 60 tấn cá thương phẩm các loại và được thương lái từ các nơi đến tận nơi để thu mua, thì 2 năm trở lại đây do dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ sản phẩm bị giảm sút. Gia đình anh phải duy trì nuôi cá chứng để tránh lỗ vốn. Đầu năm 2021, anh Bản làm quen với việc sử dụng mạng xã hội để rao bán cá đã giải quyết được đầu ra cho sản phẩm. Anh cho biết: Từ khi bán hàng online tôi thấy đây là thị trường rất rộng lớn và có nhiều tiềm năng, cũng sẽ ít bị ép giá hơn so với

việc bán hàng cho thương lái. Nhờ kinh doanh qua mạng đã giúp gia đình tôi có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm, việc nuôi thủy sản cũng dần hồi phục sau đại dịch. Thời gian tới, ngoài việc bán cá cho thương lái, tôi sẽ duy trì từ 3 - 4 lồng nuôi để kinh doanh online và dùng mạng xã hội để kết nối các hộ chăn nuôi lại với nhau, tạo thành tổ hợp tác trên mạng, chuyên chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù dịch Covid-19 tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều nông dân cũng bị ảnh hưởng, nhưng đối với mô hình bán cây hoa, cây công trình qua mạng xã hội của chi Đoàn Thị Khuỳên, thôn Văn Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà) lại ít bị tác động. Chị Khuỳên cho biết: Thời gian qua, lượng khách mua cây trực tiếp có giảm nhưng nhờ tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua zalo, facebook cùng với quan tâm chăm sóc khách hàng, dịch vụ đi kèm tốt nên việc sản xuất, kinh doanh của gia đình vẫn ổn định. Tôi đã mở tài khoản giao dịch với hệ thống bưu điện, các ngân hàng để tiện cho việc thanh toán

và vận chuyển hàng hóa. Nhờ vậy, 2 năm qua mô hình phát triển kinh tế của gia đình vẫn hiệu quả, đầu ra của sản phẩm không bị phụ thuộc quá nhiều vào thương lái đồng thời còn cắt giảm được nhiều công đoạn, nhân công bán hàng trực tiếp nên chi phí cũng tiết kiệm đáng kể. Hiện nay mô hình của gia đình tôi có hàng chục loại cây hoa, cây công trình các loại với tổng diện tích hơn 8ha, mỗi năm thu nhập 500 triệu đồng. Nếu như trước kia khách hàng phải tìm đến tận xã Thủy Thanh (Thái Thụy) để mua các sản phẩm từ trang trại của gia đình anh Nguyễn Duy Dự thì hiện nay chỉ với một tin nhắn, một cú click chuột là đã có thể nhận được hàng. Với những tài khoản mạng xã hội của mình, anh Dự đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm bằng nhiều hình thức như đăng ảnh, bài viết, livestream, công khai giá bán các mặt hàng giúp người mua hàng có nhiều lựa chọn, với những mức giá cạnh tranh. Anh cho biết: Mạng xã hội sản của gia đình từ lâu đã được người dân từ các nơi biết đến bởi tính an toàn, không sử dụng thuốc bảo

Thành phố có tổng đàn lợn trên 4.000 con trong diện tiêm phòng; đàn trâu, bò trên 800 con; đàn chó, mèo trên 5.100 con và trên 178.500 con gia cầm. Để đạt mục tiêu tiêm phòng các bệnh do cho đàn lợn, bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò từ 90% trở lên; tiêm phòng các bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, cúm gia cầm đạt trên 80% so với tổng đàn trong diện tiêm phòng; tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2021, UBND thành phố yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiêm đợt đại trà đồng loạt thành chiến dịch, sau đó tiêm bổ sung hàng tháng cho gia súc, gia cầm tái đàn, đến tuổi tiêm phòng. Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố đã cử cán bộ bám sát cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, giám sát, kiểm tra, đột đốc việc thực hiện công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường và tiêm vắc-xin phòng bệnh. Ông Trần Xuân Trung, Quyền Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết: Thời tiết đang chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gia tăng trên đàn gia súc, gia cầm như: lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi ở lợn. Vì vậy, Trạm đã phối hợp với các phường, xã tăng cường giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời và chủ động các phương án ứng phó. Đồng thời, khuyến cáo các đơn vị thực hiện tiêm phòng đầy đủ, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Người chăn nuôi được hỗ trợ vắc-xin 4 bệnh do cho đàn gia súc và bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn nái và dục giống. Ngoài ra, hộ chăn nuôi cần chủ động mua vắc-xin phòng các loại bệnh khác để tiêm phòng cho đàn vật nuôi, nhất là đối với các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, đại chỏ mèo cắn được tiêm phòng đúng thời điểm để hiệu quả phòng bệnh ở mức cao nhất.

THÀNH PHỐ CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI

Hiện nay thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn vật nuôi. Để bảo vệ đàn vật nuôi, bảo đảm chất lượng, sản lượng gia súc, gia cầm và hoạt động cung ứng thực phẩm, thành phố Thái Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi, trọng tâm là công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường và tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Để công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường và tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao, cùng với sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, các địa phương đã tăng cường chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi nâng cao nhận thức, ký cam kết và chấp hành nghiêm túc việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi, nhất là đàn chó, mèo theo chủ trương, chỉ đạo của tỉnh và thành phố; tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên thú y tiêm phòng thuận lợi. Ban chăn nuôi và thú y các xã, phường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ các trang trại thực hiện tiêm phòng theo quy định. Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Để công tác

vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường và tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ xuân, hè đạt hiệu quả cao, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai với tinh thần chủ động và bảo đảm việc tiêm phòng đúng thời điểm, đối tượng, kế hoạch và quy trình kỹ thuật, an toàn, hiệu quả. Tập trung rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi, nắm chắc tình hình dịch bệnh; đăng ký số lượng, chủng loại vắc-xin với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố để được cung ứng vắc-xin đầy đủ, chất lượng và kịp thời. Nhân viên thú y thường xuyên xuống các hộ chăn nuôi tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống

dịch bệnh, tu sửa chuồng trại bảo đảm khô ráo, thoáng mát, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định đối với từng đối tượng vật nuôi. Cùng với việc chủ động triển khai công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, tiêm phòng để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hơn hết các hộ chăn nuôi cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng để phòng ngừa, kiểm soát và xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đây là điều kiện quan trọng và cần thiết để đàn vật nuôi phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi.

MINH NGUYỄN



Tiêm độc khử trùng cho đàn vật nuôi.

TIẾN ĐẠT